

**พระอัจฉริยภาพไม่มีที่ใดเสมอเหมือน / รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล**

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากปัญหาภัยแล้ง รับสั่งให้บริหารจัดการน้ำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยทรงแนะนำให้นำน้ำจากจังหวัดจันทบุรี มาบริหารจัดการให้จังหวัดระยอง เพราะที่จันทบุรีมีน้ำมากก็ไหลลงทะเลหมด

และเตรียมให้พร้อมกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งคาดว่า ในปีนี้มีน้ำจำนวนมาก

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนาย รอยล จิตรดอน เข้าเฝ้า เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทยปี 2551 การคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยปี 2552 รวมทั้งความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์คลองสนามชัย-มหาชัย กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร

หลายครั้งที่เราชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมักจะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อคาดว่าจะมีภัยมาถึงประชาชน พระองค์ท่านก็จะทรงแนะนำ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ปฏิบัติได้ง่าย อย่างไม่มีการคาดหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนของพระองค์ทุกครั้ง

พระองค์ทรงรับสั่งเพิ่มเติมว่า "ทรงห่วง สถานการณ์น้ำที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยเฉพาะช่วงที่ฝนเยอะ ถ้าจัดการไม่ดีมีถนนขวางทางน้ำ จะทำให้น้ำท่วม ทรงแนะนำควรมีขบวนการเก็บน้ำโดยจัดการแก้ไขถนนที่ขวางทางน้ำ มีการระบาย กักเก็บซึ่งเป็นการช่วยทั้งการป้องกันน้ำท่วมและทำให้มีน้ำใช้ ขณะเดียวกันทรงห่วงสถานการณ์น้ำทางภาคใต้ กรณีที่

มีถนนขวางทางน้ำจะทำให้น้ำท่วม ทรงแนะนำว่า กรมชลประทานและกรมทางหลวงควรทำงานร่วมกัน"

อันที่จริง แนวพระราชดำรินี้เป็นส่วนหนึ่งของพระอัจฉริยภาพด้วยนวัตกรรมอันมากมายที่พระองค์ท่านได้ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้น โดยมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หลายประเภท เช่น ด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 8 ฉบับ ตัวอย่างคือ กังหันชัยพัฒนา ฝนหลวงโครงการแก้มลิง และอื่น ๆ เครื่องหมายการค้ารวม 13 คำขอ และลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือต่าง ๆ ภาพถ่ายและภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น

ได้มีหลายองค์การที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญา ได้เคยทูลเกล้าฯถวายเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตรแด่พระองค์มากมายเช่น อังการี เกาหลีใต้ ซึ่งผลงานพระองค์ในฐานะนักประดิษฐ์ในระดับโลก

ในวันที่ 14 มกราคม 2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือไอบีโอ WIPO World Intellectual Property Organization ซึ่งมีสมาชิก 184 ประเทศตั้งแต่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และไทย จนถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผู้อำนวยการใหญ่ นายฟรานซิส เกอร์รี่ ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ รางวัลโกลบอลลีดเดอร์อวอร์ดหรือรางวัลผู้นำโลก ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นับเป็นพระองค์แรก ยกย่องพระมหากษัตริย์ทรงอุทิศตนและใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมพัฒนาประเทศ ให้ชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทยดีขึ้น นับตั้งแต่องค์การนี้ซึ่งเป็้องค์การพิเศษ ขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็นที่เรา รู้จักกัน ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2510 หรือกว่า 41 ปีมาแล้ว ยังไม่มีผู้นำประเทศใดในโลกได้รับ

เรารักพระเจ้าอยู่หัวที่สุดในโลก.